

Tân Bình, ngày tháng năm

ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI ÔN TẬP NGŨ VĂN 7

I. ÔN LUYỆN HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

Bài 1: Ghi lại khái niệm về các thể loại văn học dưới đây :

- (1) Ca dao, tục ngữ
- (2) Tục ngữ
- (3) Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
- (4) Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
- (5) Thơ lục bát

Các em mở SGK để ôn lại.

(6) **Khái niệm thơ trữ tình:**

Dựa vào đối tượng miêu tả cảm xúc của nhà thơ:

- Trữ tình tâm tình: là những bài thơ gắn liền với những tình cảm trong mối quan hệ hằng ngày: tình yêu nam nữ, tình vợ chồng, tình cha mẹ, anh em..
- Trữ tình thế sự: là những bài thơ nghiêng về những xúc động về cuộc đời với tính chất “nhân tình thế thái”
- Trữ tình công dân là những bài thơ nói lên những cảm xúc, tình cảm, suy tư của nhà thơ trong mối quan hệ với xã hội, với chế độ chính trị... Ở đây, nhà thơ lấy tư cách công dân để cổ vũ, ca ngợi sự nghiệp của nhân dân và lên án kẻ thù chung. Nhiều bài thơ trong văn học Việt Nam giai đoạn chống Pháp, chống Mĩ thuộc loại này.
- Trữ tình phong cảnh là những bài thơ nói lên những cảm xúc của con người với thiên nhiên: cây cỏ, núi non, sông biển, cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

Bài 2: Chọn mỗi loại một văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 7 và hoàn thành bảng sau :

TT	Loại văn bản	Văn bản	Tác giả (hoặc ghi “Dân Gian”)	Nội dung chính
1	Ca dao, dân ca	Những câu hát về tình cảm gia đình	Dân gian	Bày tỏ tâm tình, nhắc nhở về công ơn sinh thành, tình mẫu tử và anh em ruột thịt
2	Tục ngữ	Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản	Dân gian	Truyền đạt những kinh nghiệm của ông cha ta

		xuất		trong việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên và trong lao động sản xuất
3	Thơ trung đại Việt Nam	Bánh trôi nước	Hồ Xuân Hương	Ca ngợi vẻ đẹp và nhân cách trong trắng, son sắt của người phụ nữ Việt Nam thời xưa, cảm tượng sâu sắc cho thân phận chìm nổi bấp bênh của họ.
4	Thơ Đường	Xa ngắm thác núi Lư	Lí Bạch	Thể hiện tình yêu thiên nhiên đắm thắm và bộc lộ tính cách mạnh mẽ, hào phóng của tác giả
5	Thơ hiện đại	Cảnh khuya	Hồ Chí Minh	Thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn thi sĩ, nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng của tác giả, phong thái ung dung, lạc quan của bác.
6	Truyện, kí	Cuộc chia tay của những con búp bê	Khánh Hoài	Khuyên chúng ta nên giữ gìn tổ ấm gia đình, vun đắp, bảo vệ, bồi dưỡng cho nó ngày một tốt đẹp, bền chặt hơn. Đừng chỉ vì một lý do, lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến những tâm hồn trong sáng, ngây thơ mà tội nghiệp đó
7	Tùy bút	Một thứ quà của lúa non Cốm	Thạch Lam	Nét đẹp văn hóa dân tộc trong thứ sản vật giản dị mà đặc sắc ấy
8	Văn bản nghị luận	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta	Hồ Chí Minh	Làm sáng tỏ một chân lí: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta".
9	Văn bản nhật dụng	Sống chết mặc bay	Phạm Duy Tồn	Lên án bọn quan lại thời xưa, không quan tâm đến dân chúng, bóc lột, cậy quyền chức, hà hiếp nhân dân và bày tỏ niềm

				thương cảm, xót xa trước cảnh dân chúng chống chọi lại thiên tai
--	--	--	--	--

- *Các em có thể lấy văn bản khác trong sgk*

II. Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

BÀI GIẢI DỪNG ĐỂ THAM KHẢO

Câu	Yêu cầu	Điểm
1		
a.	<p>Khái quát nội dung của đoạn văn bản trích:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh thiên nhiên và con người đang bước vào xuân. - Tình cảm sâu lắng của người xa xứ 	
b	<p>Phương thức biểu cảm</p> <p>Liên hệ tới văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.</p> <p>Tác giả :Hồ Chí Minh</p>	
Câu 2	Chỉ ra các câu rút gọn trong đoạn văn sau và cho biết những câu đó rút gọn thành phần nào, hãy khôi phục lại các thành phần bị lược bỏ:	
	<p>Câu rút gọn: <i>Quơ một vòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. Quơ liềm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. Cứ thế mãi. Đất trên mặt ruộng ẩm ướt</i></p>	
	<p>Rút gọn thành phần chủ ngữ</p> <p>Khôi phục:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thêm đại từ “tôi: vào các câu: <i>Quơ một vòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. Quơ liềm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. Cứ thế mãi</i> Thêm” tôi thấy” vào câu: <i>Đất trên mặt ruộng ẩm ướt</i> 	
Câu 3	<p>. Hãy viết đoạn văn ngắn diễn đạt cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn trích “ Nỗi niềm người xa xứ” của tác giả Trần Anh Tuấn.</p> <p>HS viết đủ câu có đủ thành phần chính, nêu được những cảm nghĩ của mình về vẻ đẹp thiên nhiên vào xuân và tình cảm của con người với quê hương đất nước.</p>	

***Chú ý :** Trên đây chỉ là những gợi ý mang tính định hướng cơ bản, trong quá trình làm bài cần phát huy sự sáng tạo, năng lực của mình

NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ HÀNG NGÀY

Để phòng tránh mắc bệnh COVID-19



1 Súc miệng, họng bằng nước muối/nước súc miệng thường xuyên



6 Không khạc, nhổ bừa bãi



2 Giữ ấm cơ thể, Tập thể dục. Ăn chính, uống chín



7 Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa



3 Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên (trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi)



8 Tự theo dõi sức khỏe. Nếu có sốt, ho, khó thở thì:
+ Báo cho nhà trường
+ Nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe
+ Gọi điện cho đường dây nóng **1900.9095; 1900.3228** để được tư vấn. Đến cơ sở y tế để được khám, điều trị



4 Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay



9 Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở. Giữ khoảng cách trên 2 mét và đeo khẩu trang nếu phải tiếp xúc



5 Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng



10 Tránh chỗ tập trung đông người, không tụ tập đông người

Lưu ý: Cha mẹ học sinh hướng dẫn, giúp đỡ và nhắc nhở học sinh thực hiện đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở



BỘ Y TẾ



CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ



Đường dây nóng của Bộ Y tế

19003228
19009095